

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๓๖๐๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กิจกรรม “EDC Pitching Season 2” ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระยะเวลาการดำเนินงานของกิจกรรม EDC Pitching Season 2 จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EDC Pitching Season 2 จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจสำคัญในการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในมุมผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และยังส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี เช่น โซเชียลมีเดีย รวมไปถึงภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการอบรมพร้อมเผยแพร่สื่ออย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้างความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC) พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประจำปี “EDC Pitching” เป็นปีที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เพื่อกระตุ้นแคมเปญออกแบบสื่อ หรือกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่และผู้สนใจพร้อมชิงเงินรางวัลและโอกาสในการเผยแพร่ผลงาน โดยในปีนี้นำทาง สพธอ. ได้มอบหมายให้ บริษัท เดกดี อินเทอร์เน็ต จำกัด (Dek-D) เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรม “EDC Pitching Season 2” ประจำปี ๒๕๖๗ ไปยังนักเรียน ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัคณภัทร ศรีมณฑก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๒๔๕๓ ๙๖๒๘ หรือ คุณสุจิตรา สารอินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๒๓ ๔๗๘๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสข้าราชการ)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒

ระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรม EDC Pitching Season 2 : Digital wellness Lifestyle

วันที่	รายละเอียดกิจกรรม
๑๘ มี.ค. ๖๗ - ๗ มิ.ย. ๖๗	รับสมัครทีมเข้าแข่งขันพร้อมผลงาน
๘ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๑ มิ.ย. ๖๗	ประกาศรายชื่อ ๑๐ ทีม ที่เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
๓๐ มิ.ย. ๖๗	Workshop สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
๑ - ๒๙ ก.ค. ๖๗	พัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ และเตรียมการ Pitching โดยเปิดโอกาสให้ปรึกษารับคำแนะนำในการพัฒนาผลงานกับผู้เชี่ยวชาญ
๓๐ ก.ค. ๖๗	ส่งผลงานชิ้นสมบูรณ์ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อใช้ในการนำเสนอในวัน Pitching Day (รอบชิงชนะเลิศ)
๗ ส.ค. ๖๗	การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล : นำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขันในรูปแบบ Pitching พร้อมการพิจารณาและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมพิธีมอบรางวัล

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญได้ทาง Facebook ที่เพจ ETDA Thailand
 ทำความรู้จักกับโครงการ EDC (ETDA Digital Citizen)
 เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.etda.or.th/th/Our-Service/DigitalWorkforce/edc.aspx>





<https://bit.ly/3wS7HS7>

รายละเอียดในการจัดกิจกรรมฯ



<https://bit.ly/48L1Bjv>

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ